

Cơ Quan Dịch Vụ Sức Khỏe Môi Trường - Chương Trình Thanh Tra

Kính gửi các Nhà Điều Hành Được Cấp Phép của Quận Multnomah,

Chúng tôi gửi thư này nhằm mục đích đưa ra thông báo sớm về việc tăng biểu phí cấp phép sắp tới, diễn ra vào tháng 1 năm 2026.

Chương trình thanh tra sức khỏe bảo vệ sức khỏe công chúng và hỗ trợ nền kinh tế nhà hàng, xe bán đồ ăn và khách sạn phát triển mạnh bằng cách tiến hành trên 12.000 cuộc thanh tra hàng năm, giải quyết hàng trăm khiếu nại của công chúng, và điều tra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm và bệnh lây truyền qua nước tại các cơ sở trên khắp Quận Multnomah. Các nỗ lực này hỗ trợ tăng trưởng doanh nghiệp và phòng chống bệnh tật, qua đó thúc đẩy môi trường an toàn cho công chúng.

Như quý vị có thể đã biết, theo luật pháp tiểu bang, Quận Multnomah được yêu cầu cấp phép và thanh tra định kỳ các nhà hàng, xe bán đồ ăn, cơ sở lưu trú, bể bơi và cơ sở spa, cũng như các sự kiện ẩm thực tạm thời. Ngoài ra, Cơ Quan Dịch Vụ Sức Khỏe Môi Trường được yêu cầu trang trải các chi phí này thông qua việc thu hồi toàn bộ chi phí từ phí cấp phép. Trước đây, phí cấp phép tăng từ 5 đến 7 % mỗi năm để trang trải cho các chi phí cần thiết của chương trình.

Trong khuôn khổ hoạt động hỗ trợ của Quận cho cộng đồng và doanh nghiệp trong đại dịch COVID-19, phí cấp phép đã được giữ nguyên kể từ năm 2020. Điều này có thể thực hiện được nhờ có quỹ hỗ trợ đại dịch và Quỹ Chung của Quận. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 cho đến nay, Quận đã chi hơn \$13 triệu đô-la để trang trải chi phí chương trình nhằm hỗ trợ ngành thực phẩm và khách sạn, bao gồm:

- Hơn \$8 triệu từ Quỹ Chung
- \$5,3 triệu bổ sung từ quỹ của Đạo Luật Kế Hoạch Cứu Trợ Hoa Kỳ (American Rescue Plan Act, ARPA) được cung cấp dưới dạng các khoản trợ cấp

Do các quỹ của liên bang, tiểu bang và địa phương nhằm hỗ trợ sau đại dịch đã hết, Quận phải quay trở lại mô hình thu hồi toàn bộ chi phí tiêu chuẩn thông qua việc đánh giá chi phí chương trình hàng năm và tăng dần phí cấp phép.

Sau năm năm trì hoãn việc tăng phí cấp phép, Quận đang đề xuất tăng 33% phí để đạt được mục tiêu thu hồi toàn bộ chi phí cho các dịch vụ do Chương Trình Thanh Tra cung cấp. Trong khuôn khổ quy trình lập ngân sách của Quận, chúng tôi đã đệ trình mức ngân sách yêu cầu là \$7,6 triệu để vận hành chương trình. Ngân sách và biểu phí phải được Hội Đồng Ủy Viên phê duyệt.

Sau khi biểu phí năm 2026 được hoàn thiện và được Hội Đồng Ủy Viên Quận phê duyệt, biểu phí này sẽ được đăng tải trực tuyến và gửi qua đường bưu điện chậm nhất vào ngày 30 tháng 6 năm 2025.

Quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin tại đây: mchealthinspect.org. Nếu quý vị có thắc mắc bổ sung cần chia sẻ, vui lòng liên hệ với chúng tôi: <https://forms.gle/TnY8aFPGFRQcqTdK6> hoặc quét

